



พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นประธานมอบรางวัลศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองทัพอากาศ "ดีเด่น" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่ กองบิน ๒๑ โดยมีนาวาอากาศเอก อัศวิน จิตรมณีกาญจน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่)





การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยการทัพอากาศ



พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในการเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ ๓ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การแข่งขันการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี และกองทหารเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๒



นาวาอากาศเอก ธนัญชัย พึ่งทัศน รองผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน/รองประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี และกองทหารเกียรติยศ และคณะ ตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันฯ โดยมี นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

การจัดการแข่งขันการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slam) เป็นการฝึกทำพระราชทาน เพื่อให้ทหารใช้ในการฝึก เพื่อผ่อนคลายจากการฝึก และทำให้เกิดความสง่างาม โดยมีขอบเขตทำในการปฏิบัติ ๓ บท คือ บุคคลทำอาวุธและการปฏิบัติทำอาวุธในหมายพระราชพิธี กายบริหารและการฝึกความอดทนของร่างกาย และบุคคลทำการรบ นอกจากนั้น การจัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ เพื่อให้กองทหารเกียรติยศมีการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน มีความพร้อมเพรียง เข้มแข็ง สง่างาม สมพระเกียรติยศ มีการปฏิบัติเป็นไปตามแบบธรรมเนียม และตามพระราชนิยม

AIR FORCE RUN 2019 RUNWAY RUN
กิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน
วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนการบิน กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดเพิ่มเติม www.Airforcerun2019.com

การฝึกปรับพื้นฐานตามคู่มือฝึกทำพระราชทาน ณ กองบิน ๗



นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิชญ์ มหาจันทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๗ ฝึกปรับพื้นฐานตามคู่มือฝึกทำพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การฝึกปรับพื้นฐานตามคู่มือฝึกทำพระราชทาน ณ กองบิน ๒๑



นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นโย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๒๑ ฝึกปรับพื้นฐานตามคู่มือฝึกทำพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

การตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ และโปรแกรมบูรณาการข้อมูลสำหรับศูนย์ปฏิบัติการกองบิน ๒



นาวาอากาศเอก นภสินธุ์ อินแสน เสนาธิการกองบิน ๒ เป็นประธานรับฟังการตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง และให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ และโปรแกรมบูรณาการข้อมูลสำหรับศูนย์ปฏิบัติการกองบิน เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดอู่เม็ง เข้าเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๔๑



กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จากโรงเรียนวัดอู่เม็ง ตำบลบุหว่า อำเภอสีน้ป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน ได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ภายนอกห้องเรียน และสร้างแรงบันดาลใจในด้านการบิน เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑ เชียงใหม่

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ เข้าเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๔๖



กองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดท่ามะปร่างค์ จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมเครื่องบินทำฝนหลวง (BT-67) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านการบิน โดยมีนักบินจากฝูงบิน ๔๖๑ ให้การต้อนรับ และชมการแสดงของสุนัขทหาร เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวบริการ

- กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดทำโครงการคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มโรคเมตาบอลิก ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคอ้วนลงพุง ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง ทอ.ที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๓๕ ปี ที่ไปรับการตรวจร่างกายประจำปี ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จุดประสงค์ในการตรวจคัดกรองฯ เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยที่ป้องกันได้ และอัตราป่วยตายที่ยังไม่ถึงวัยอันควร รวมถึงให้กำลังพลภาคพื้นกองทัพอากาศมีสุขภาพที่ดี เป็นกำลังสำคัญให้กองทัพอากาศต่อไป การปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการตรวจคัดกรองความเสี่ยง ในกลุ่มโรคเมตาบอลิก ให้งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเจาะเลือด ๑๒ ชั่วโมง (จิบน้ำเปล่าได้) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ๐ ๒๕๓๔ ๔๘๓๒ และ ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๘๓ ในวันและเวลาราชการ

- โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จะทำการซ่อมถนนและวางระบบท่อประปา โดยจะทำการปิดถนนหน้าคลินิกวิโรค (ถนนหน้ากรมแพทย์ทหารอากาศ) และลานจอดรถข้าราชการหน้ากรมแพทย์ทหารอากาศ บางส่วนทำให้จอดรถได้น้อยลง ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (ประมาณ ๑ เดือน) ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว ทั้งนี้ ยังสามารถใช้บริการจอดรถบริเวณชั้นใต้ดินได้ตามปกติ

- กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศเอก จิรภัทร ปี่ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๖ ตั้งแต่วันที่ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ ณ เมรุ ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ